

ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐÔNG HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/5, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình và huyện Hưng Hà.

Theo báo cáo của Trường Đại học Y Dược Thái Bình, qua kiểm tra, rà soát, nhà trường có 12 cán bộ, nhân viên, sinh viên đi các tỉnh khác và trở lại Thái Bình sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Các trường hợp này đã khai báo y tế trên tokhayte.vn hoặc quét mã QR-code đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, nhà trường có 1 sinh viên đến đến Tiên La (Hưng Hà) ngày 25/4 đã khai báo y tế và tự cách ly tại nhà theo quy định; đối với 9 sinh viên đang ở vùng có dịch và các sinh viên đang thực tập tại doanh nghiệp tại tỉnh Hà Nam, nhà trường đã liên lạc và yêu cầu không quay trở lại Thái Bình đến khi có thông báo tiếp theo, đồng thời nghỉ thực tập, thực hiện cách ly tại nơi cư trú. Cùng với đó, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã kích hoạt các biện

pháp phòng, chống dịch, đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, bố trí phòng cách ly dự phòng tại ký túc xá cũng như siết chặt hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình.

Sau khi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái Bình và kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trường Đại học Y Dược Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu cán bộ, giảng viên, sinh viên tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tạo thành thói quen, kỹ năng chuyên môn; đồng thời, có các biện pháp quản lý sinh viên, quản lý, phân luồng bảo đảm giãn cách đối với các trường hợp ra vào cơ sở y tế của nhà trường. Tiếp tục rà soát, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là hiện cách ly tại nơi cư trú. Cùng với đó, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã kích hoạt các biện

ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 khi tình huống dịch bùng phát trên phạm vi rộng. Tổ chức các lực lượng xung kích, tình nguyện có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường tham gia tuyến đầu chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái Bình phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu với tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung những biện pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tại Hưng Hà, đến nay toàn huyện đã điều tra, truy vết được 1.955 người tiếp xúc gần với ca bệnh 2913, hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp này; đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm được 711 người đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cùng với đó, huyện đã tạm thời đóng cửa và dùng đón khách tại các di tích trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới, tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực diễn ra lễ hội Tiên La (xã Tân Tiến và xã Đoàn Hưng), chợ Việt Yên (xã Điệp Nông); đồng thời, chỉ đạo 9 xã, thị trấn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những người đến và đi từ hai huyện Lý Nhân (Hà Nam) và Phủ Cù (Hưng Yên), dùng hoạt động các bến đò ngang sông sang các địa phương trên. Ngoài ra, huyện

kích hoạt toàn bộ lực lượng, phương án phòng, chống dịch Covid-19 ở hai cấp, khởi động khu cách ly tập trung, sẵn sàng cho nhiệm vụ cách ly y tế khi có yêu cầu. Các cơ sở y tế tuyến huyện đã chủ động các phương án phòng, chống dịch, chuẩn bị nhân lực, vật tư y tế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh tinh thần phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Hưng Hà, đặc biệt ngay sau khi có trường hợp liên quan đến các ca bệnh Covid-19, góp phần cùng với tỉnh kiểm soát tốt tình hình, ngăn chặn không để dịch lây lan. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là các địa phương giáp ranh với Thái Bình, vì vậy huyện Hưng Hà tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch trước đây, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; nhận định đúng tình hình cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục truy vết, xác minh các trường hợp có yếu tố dịch để triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhằm khoanh vùng kịp thời. Huy động sự vào

cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sức mạnh toàn dân trong thực hiện công tác phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Tổ chức tuyên truyền liên tục, thường xuyên để người dân hiểu, năng cao ý thức tự phòng, tự giác trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm mọi chỉ đạo của các cấp, mọi biện pháp phòng, chống dịch được triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị vật tư y tế cũng như chuẩn bị các kế hoạch, kịch bản chủ động ứng phó hiệu quả với mọi tình huống dịch xảy ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Hưng Hà lên mức cao hơn so với các huyện, thành phố trong tỉnh để huyện bổ sung thêm một số biện pháp phòng, chống dịch phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, huyện Hưng Hà tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với công tác phòng, chống dịch.

TẮT ĐẠT - THANH TÂM

TRAO GIẢI THƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/5, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tổ chức lễ trao giải thưởng và khai mạc triển lãm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử được phát động từ ngày 20/1 - 15/4/2021. Sau gần 3 tháng phát động đã có 75 tác phẩm của 22 tác giả gửi về tham dự. Hầu hết tác phẩm của hội viên Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình. Các tác phẩm được vẽ bằng kỹ thuật số họa máy tính, có tính mỹ thuật và tượng hình cao, hài hòa về

màu sắc, bố cục, thông điệp truyền tải bám sát chủ đề cuộc thi, phục vụ tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban tổ chức đã chọn 6 tác phẩm để trao giải, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba. Ngoài ra, 5 tác phẩm có chất lượng cao được tặng giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu đã cắt băng khai mạc triển lãm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển lãm diễn ra từ ngày 4 - 9/5 tại Bảo tàng tỉnh.

TU ANH



Các đại biểu tham quan triển lãm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử.

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/5, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tiến độ phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân trên địa bàn hai huyện Tiên Hải, Kiến Xương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,

đẩy mạnh tuyên truyền, phát động chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, rầy các loại, bệnh đạo ôn cổ bông cho diện tích trở bông từ ngày 30/4 trở đi. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hết ngày 3/5 toàn tỉnh đã phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho 95% diện tích; trong đó, hai huyện Tiên Hải, Kiến Xương đã

phun được trên 85% diện tích, dự kiến hết ngày 4/5 toàn tỉnh hoàn thành phun trừ. Để bảo đảm hiệu quả, thời vụ theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, nhiều địa phương đã đẩy mạnh cơ giới hóa khâu phun thuốc, trong đó có mô hình dịch vụ phòng, trừ dịch hại bảo vệ thực vật bằng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Nicotex sử dụng máy phun thuốc trừ sâu không người lái.

Thực tiếp kiểm tra tại xã Nam Thanh (Tiên Hải), thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích

cực của ngành Nông nghiệp, các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đạt hiệu quả cao các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân. Đồng chí yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tổng hợp diện tích, kết quả chiến dịch phun thuốc trừ sâu thời phân công cán bộ bám sát đồng ruộng, điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại từ nay đến cuối vụ để tham mưu các biện pháp chỉ đạo kịp thời; trong đó, chú ý các đối

tượng sâu cuốn lá trên diện tích lúa xanh non hai huyện Tiên Hải, Kiến Xương; các vùng có nguồn sâu đục thân cao; phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông cho diện tích trở bông sau ngày 5/5 (nếu lúa trở gập mau). Khuyến cáo nông dân không sử dụng đạm đơn bón nuôi đồng, nuôi hạt; quá trình phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh không sử dụng các chất kích thích sinh trưởng và phân bón qua lá để hạn chế sự lây lan của bệnh bạc lá cuối vụ.

NGÂN HUYỀN

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

hiệp đồng, xử lý các tình huống trong PCTT - TKCN trên biển, qua đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch phù hợp với thực tế công tác PCTT - TKCN.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thống nhất thời gian, chỉ đạo, phân công, phân cấp các công tác; yêu cầu các xã, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phân công, bố

trí lực lượng, phương tiện phù hợp với các nội dung, địa bàn tổ chức diễn tập; nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị, phương tiện trong luyện tập, diễn tập. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí huy, hoàn thiện kế hoạch, trong đó các phương án diễn tập

phải thiết thực, sát thực tế, công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chi tiết, toàn diện; dự trù, tổng hợp kinh phí bảo đảm cho lực lượng tham gia diễn tập, thông qua Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện về khu diền

tập đúng thời gian quy định; phối hợp với các lực lượng tham gia luyện tập, diễn tập theo kế hoạch. UBND huyện Tiên Hải chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nội dung diễn tập tình huống di dân khi có bão khẩn cấp đổ bộ; triển khai các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch.

TIÊN HẢI, HƯNG HÀ Phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

* Để bảo vệ gần 10.000ha lúa xuân trong giai đoạn đứng cái làm đòng, huyện Tiên Hải đã phát động đợt cao điểm phòng, trừ sâu bệnh (từ ngày 2 - 5/5). Trong đó tập trung phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ mật độ trung bình từ 30 - 70 con/m², nơi cao 100 - 150 con/m², cục bộ 200 - 300 con/m²; rầy các loại mật độ nơi cao 1.000 - 2.000 con/m², cục bộ 3.000 - 4.000 con/m². Qua phát động đợt cao điểm tính đến ngày 4/5, nông dân huyện Tiên Hải đã triển khai phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho 100% diện tích lúa xuân đến ngưỡng phải phòng, trừ. Thời gian tới, huyện Tiên Hải

tiếp tục tuyên truyền để nông dân tập trung bám đồng chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

* Vụ xuân năm nay, huyện Hưng Hà gieo cấy 10.600ha, đến nay lúa phát triển khá đồng đều. Đến hết tháng 4 toàn huyện có trên 1.000ha lúa trở bông, tập trung tại các xã Tây Độ, Hồng Lĩnh, Phúc Khánh... Để bảo vệ lúa xuân, nông dân các địa phương đã tổ chức phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho 100% diện tích lúa xuân từ ngày 1 - 4/5 theo kế hoạch đã được triển khai. Theo đó, đối với lúa trở

sau ngày 30/4 tổ chức phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá; diện tích lúa óm đứng tổ chức phun thuốc phòng, trừ đạo ôn cổ bông; diện tích trở thoát tiếp tục phun phòng,

trừ đợt 2 đạo ôn cổ bông. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà, đến hết ngày 4/5, nông dân trong huyện đã

hoàn thành việc phun phòng, trừ sâu bệnh cho 100% diện tích lúa xuân.

MẠNH THẮNG - MAI THƯ



Nông dân xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2021), sáng ngày 4/5, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tới chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thống kê tỉnh Thái Bình. Đồng chí khẳng định: Đồng hành với sự trưởng thành và phát triển của ngành Thống kê Việt Nam, ngành Thống kê tỉnh Thái Bình đã đổi mới toàn diện cả về tổ chức, nhân lực và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với thực hiện kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê, ngành Thống kê tỉnh đã bám sát các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh khảo sát, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những thông tin, báo cáo thống kê, dự báo bám sát tình hình thực tế địa phương của ngành Thống kê là cơ sở quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như phục vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng các chiến lược cụ thể phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực chuyên ngành.

Thời gian tới, khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh quyết tâm đẩy mạnh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng thì vai trò, đóng góp của ngành Thống kê càng trở nên quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thống kê tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, lấy nhiệm vụ chính trị của tỉnh là nhiệm vụ hàng đầu; đồng thời, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, bám sát chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, của tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng thu thập, xử lý thông tin cũng như phân tích, đánh giá, dự báo, phổ biến thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thống kê tỉnh Thái Bình, đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với ngành Thống kê tỉnh; khẳng định ngành Thống kê tỉnh Thái Bình tiếp tục đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

THIÊN AN

GIÁM SÁT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/5, tổ giám sát số 1 thuộc đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 13/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Dự buổi giám sát có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về bầu cử, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Đến nay, thành phố đã hoàn thành niêm yết danh sách gần 146.000 cử tri; công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu, trong đó người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 56 người, người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường là 760 người. Công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử được triển khai thực hiện tích cực. Toàn thành phố đã dựng 68 cụm pa nô, tranh cổ động lớn, 3 cổng chào điện tử, treo 65 băng rôn, 102 khẩu hiệu tại các tuyến đường, khu dân cư, tăng cường tin, bài tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống truyền thanh, truyền hình... Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra các xã, phường, qua đó kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác bầu cử.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử; các giải pháp triển khai tốt các bước tiếp theo của quy trình bầu cử, trong đó chú trọng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử thành phố Thái Bình tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt hơn nữa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, quan tâm tuyên truyền đến các nhóm cử tri cụ thể, tuyên truyền về các ứng cử viên. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử bảo đảm đúng quy định. Đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm an ninh trật tự gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục kiểm tra tại các đơn vị bầu cử; sớm tổ chức tập huấn cho các thành viên ứng cử bầu cử; tăng cường chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, trang trí cờ hoa, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân hướng về ngày bầu cử.

THU HIỀN

THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

y tế trong bầu cử ở địa phương được triển khai đồng bộ; công tác hiện trường lựa chọn người ứng cử bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần... Các đại biểu được hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử; nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử. Từ đó giúp thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn huyện nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quy trình bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.